

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM THẠCH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TP
V/v: Tăng cường công tác tuyên truyền PBGDPL về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Cẩm Thạch, ngày tháng 01 năm 2022

Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị;
- Trưởng các thôn;
- MTTQ các đoàn thể chính trị - xã hội;
- Cán bộ công chức chuyên môn.

Thực hiện Công văn số 203/UBND-TP ngày 23/01/2022 của UBND huyện Cẩm Thủy về tăng cường công tác tuyên truyền PBGDPL về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Để góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho phụ nữ, trẻ em và nhóm yếu thế, trọng tâm là đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước thay đổi nhận thức, hành vi và hướng tới xóa bỏ tảo hôn, hôn nhân cận huyết, Bộ Tư pháp đã đăng tải Bộ tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết tại địa chỉ (<https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/HoatDongPGBDPLTW.aspx?ItemID=1507>).

Đồng thời để ngăn ngừa tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, nêu cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị về công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã nói chung, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng; Chủ tịch UBND xã đề nghị:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trưởng các thôn:

Tăng cường thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã tại Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 08/6/2021 về thực hiện “Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025” (giai đoạn 2) trên địa bàn xã.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, PBPL có liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống nhất là đối với những tác hại, hệ lụy, hậu quả ...; kết hợp tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng ngừa, xử lý đối với hành vi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống với tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt trong việc tuân thủ, thực hiện pháp luật về hôn nhân và gia đình. Nội dung, hình thức tuyên truyền

phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, ngắn gọn, thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện để tuyên tải đến cán bộ, người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ngăn chặn và đẩy lùi nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn.

Các thôn tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật hôn nhân và gia đình. Rà soát, thống kê đầy đủ các trường hợp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống phát sinh trên địa bàn; định kỳ báo cáo về Ủy ban nhân dân xã (qua Văn phòng UBND).

2. Đề nghị công chức Tư pháp:

Phối hợp với công chức Văn phòng Dân tộc, Công chức Văn hóa - Thông tin, công chức Văn hóa Lao động - TBXH, trưởng các thôn tăng cường tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin pháp luật về hôn nhân, gia đình, phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống như Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Trẻ em, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới...; tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về hôn nhân của người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi; kiểm tra, phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tảo hôn và tổ chức tảo hôn, hành vi kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ hoặc giữa những người có họ trong phạm vi ba đời để nêu gương, giáo dục cho người dân vùng dân tộc thiểu số

Phối hợp với công chức Văn hóa - Thông tin, công chức Văn hóa Lao động - TBXH đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, tư vấn sức khỏe, trợ giúp pháp lý miễn phí tại cộng đồng và hỗ trợ, tư vấn lưu động tại các thôn làng; đưa các quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình vào hương ước, quy ước của thôn, làng, gia đình văn hóa.

3. Các nhà trường:

Tăng cường các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt đoàn, đội, câu lạc bộ, tổ, nhóm, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật hôn nhân và gia đình.v.v. trong các nhà trường .

4. Văn phòng HĐND-UBND xã, trưởng các thôn:

Đề nghị Văn phòng HĐND-UBND xã chỉ đạo bộ phận chuyên môn, trưởng các thôn đăng tải Bộ tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết trên Trang thông tin điện tử xã để tạo điều kiện cho người dân, nhất là phụ nữ, trẻ em tiếp cận kịp thời các kiến thức nhằm bảo vệ quyền, lợi ích của phụ nữ, trẻ em.

5. Đề nghị MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn các các chi hội trực thuộc tổ chức mình đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình đến với đoàn viên, hội viên và người dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành; trưởng

các thôn về công tác phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã.

Trên đây là một số nội dung về tăng cường công tác tuyên truyền PBGDPL về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ công chức chuyên môn, các thôn nghiên cứu, truy cập và chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website xã;
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Sỹ